

Source :

มติชน (ตจว.)

Date : 9 เม.ย. 2562

Page : 8

No: 62098267

‘รบ.’ปลื้มฝุ่นควันภาคเหนือดีขึ้น อุตุฯเข้ม3ปีเลิกหีบอ้อยไฟไหม้

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว ว่า สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือโดยรวมดีขึ้น โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่น ไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิด และได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าจุดความร้อนหรือฮอตสปอต ใน 9 จังหวัดวันเดียวกันนี้ลดลงมากจากวันที่ 2 เมษายน ที่ 1,969 จุด เหลือ 375 จุด นายกฯขอบคุณ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนาย

นายพลสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอ ครม. ถึงแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษจากอ้อยไฟไหม้ทั้งระบบ โดยจะออกระเบียบให้ทันในฤดูการผลิตปี 2562/2563 กำหนดให้โรงงานน้ำตาลรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกิน 30% ต่อวัน ส่วนฤดูการผลิตปี 2563/2564 จะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ

ได้ไม่เกิน 20% ต่อวัน และในฤดูการผลิตปี 2564/2565 จะลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบเพียง 0-5% ต่อวัน จะทำให้อ้อยไฟไหม้หมดไปภายใน 3 ปีนับจากนี้

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือว่า ค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่ลดลงในหลายพื้นที่ โดยเป็นพื้นที่สีแดง 3 พื้นที่ (มีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีส้ม 8 พื้นที่ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) และสีเหลือง 3 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือพีเอ็ม 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 47-123 ไมโครกรัม (มคก./ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. ส่วนค่าพีเอ็ม 10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ที่ 61-155 มคก./ลบ.ม. จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลางดึกที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้ป่าบนดอยปู่ไซ ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก พื้นที่ ต.บ้านดู่ รอยต่อระหว่างป่าดอย

นางแล และป่าดอยยาว ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย สร้างความวิตกให้ชาวไทยภูเขาที่อยู่บนดอยปู่ไซ และบ้านโป่งพระบาท ต.บ้านดู่ เป็นอย่างมาก

ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุดความร้อนวันเดียวกันนี้ลดลงไปมากจาก 120 จุดเหลือเพียง 44 จุด ค่ามลพิษในอากาศลดระดับความรุนแรงลง นอกจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ระดมกำลังช่วยดับไฟป่าแล้ว ปรากฏว่าปฏิบัติการฝนหลวงได้ผลสำเร็จ มีฝนตกเหนือพื้นที่เกิดไฟป่าได้บ้างแล้ว

ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้เกิดฝนพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง แต่แค่ในบางพื้นที่เท่านั้น ทำให้สถานการณ์หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลงมาเล็กน้อยเท่านั้น บางแห่งยังมองเห็นหมอกควันปกคลุมอยู่ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางเร่งซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่หักโค่นลงมา 9 ต้นที่ริมถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม บริเวณหลัก กม.ที่ 25-26 เขต ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม เนื่องจากไฟป่าไหม้ต้นประดู่จนหักโค่นลงมาเกี่ยวสายไฟฟ้าล้มขวางถนน ทำให้ไฟดับในพื้นที่ อ.เมืองลำปาง และ อ.แจ้ห่ม